

องค์ประกอบที่ 3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

(สกอ.) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

วิทยาลัยชุมชน ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนว และการให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกวิทยาลัยที่จำเป็นและ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
เกณฑ์การประเมิน	มีการดำเนินการ 1 หรือ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

มี	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	1	มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและดำเนินการตามแผนดังกล่าว	วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ครบทั้ง 5 ด้าน และได้มีการดำเนินการตามแผน	3.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 3.1.1.2 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 3.1.1.3 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 3.1.1.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
✓	2	มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต รวมทั้งการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือศิษย์เก่า	วิทยาลัยชุมชนตราด จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษา การใช้ชีวิต โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน รวมถึงการให้คำแนะนำวิธีการปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนตราดยังจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและศิษย์เก่า ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ ตารางเรียน รายงานผลการเรียน การรับสมัครงาน การศึกษาต่อ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และการประชุมศิษย์เก่า	3.1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 3.1.2.2 คู่มือการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา Home room 3.1.2.3 บันทึกการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาภาค Home room 3.1.2.4 Website วิทยาลัยชุมชนตราด 3.1.2.5 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัย/บอร์ดงานวิชาการ 3.1.2.6 การปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 3.1.2.7 รายงานการประชุมศิษย์เก่า วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2559 3.1.2.8 Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนตราด
✓	3	มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา	วิทยาลัยชุมชนตราดจัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ	3.1.3.1 รายงานผลกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาและ

มี	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
		ให้แก่นักศึกษา	นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ เพื่อให้ นักศึกษามีส่วน ร่วมกับวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ	บุคลากร
✓	4	<p>มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัด กิจกรรมและนำความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพไปใช้อย่างน้อย 3 กิจกรรมจากกิจกรรมต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม สุขภาพ - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือ รักษาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม 	<p>วิทยาลัยชุมชนตราดสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้ด้านประกัน คุณภาพการศึกษามาจัดกิจกรรมและสร้างเครือข่าย การประกัน คุณภาพภายในวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 2.กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2559 3.กิจกรรมไหว้ครูเชิดชูคุณธรรม ประกวดดาว- เดือน และรับน้อง ใหม่ ปีการศึกษา 2559 4.โครงการวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปี 2558-2559 5.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี 2559 6.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนตราด ปีการศึกษา 2559 7.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เครือข่ายอุดมศึกษาภาค ตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี 2559 8.กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 9.กิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดปันฝัน ปันน้ำ ช่วยกันทำ เพื่อชุมชน 	<p>3.1.4.1 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559</p> <p>3.1.4.2 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวัน แม่ ปีการศึกษา 2559</p> <p>3.1.4.3 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม กิจกรรมไหว้ครูเชิดชูคุณธรรม ประกวดดาว- เดือน และรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559</p> <p>3.1.4.4 รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558-2559</p> <p>3.1.4.5 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี 2559</p> <p>3.1.4.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกีฬา สัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนตราด ปี 2559</p> <p>3.1.4.7 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง” เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก</p>

มี	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
			<p>10.กิจกรรมโครงการแห่เทียนจันทน์พรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน</p> <p>11.โครงการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>12. โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม</p> <p>13. โครงการวิทยาลัยชุมชนตราด สร้างงาน สร้างอาชีพ สานฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชนบ้านปะเดา</p> <p>14. โครงการพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านเขาฉกลาง”</p>	<p>ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2559</p> <p>3.1.4.8 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช</p> <p>3.1.4.9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ วิทยาลัยชุมชนตราดปันฝัน ปันน้ำ ช่วยกันทำ เพื่อชุมชน</p> <p>3.1.4.10 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ แห่เทียนจันทน์พรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน</p> <p>3.1.4.11 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3.1.4.12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม</p> <p>3.1.4.13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ วิทยาลัยชุมชนตราด สร้างงาน สร้างอาชีพ สาน ฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชนบ้านปะเดา</p> <p>3.1.4.14 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉกลาง</p>

มี	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
✓	5	มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA (วงจรถมมิ่ง) ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	3.1.5.1 รายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
✓	6	มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา	การดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนตราด ได้มีการนำผลการประเมิน แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปปรับปรุงเพื่อพัฒนา กำหนดแผนการดำเนินงานในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน	3.1.6.1 แผนการปรับปรุงและแก้ปัญหาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี การศึกษา 2559

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
6	6	5	บรรลุ

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
6	6	5	บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย